

การค้นคว้าอิสระเรื่อง	คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้สื่อข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย
นักศึกษา	นางสาว วารี ช้วนรักษธรรม รหัสประจำตัว 51800892
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
หลักสูตร	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2553

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน ของผู้สื่อข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงาน ของผู้สื่อข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้สื่อข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จำนวน 80 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย มีอายุ 26-35 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุงาน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าข่าว /บรรณาธิการข่าว และมีรายได้ 30,001 - 40,000 บาท
2. ผู้สื่อข่าวมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นในเรื่องของ ครอบครัวยุติให้การสนับสนุนและภูมิใจที่ทำงานเป็นผู้สื่อข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์การต้นสังกัดแห่งนี้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ รู้สึกว่างานมีประโยชน์ต่อสังคม มีบรรยากาศในการทำงานที่เป็นกันเอง สถานที่ทำงานมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อนร่วมงานมีความร่วมมือสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สถานที่ทำงานมีความสะอาดปลอดภัย มีความกระตือรือร้นอยากปฏิบัติงานอยู่เสมอ การออกแบบสถานที่ทำงานทำให้รู้สึกเกิดความปลอดภัย เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและไม่ก้าวท้าวในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน และองค์การต้นสังกัดเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีจำนวนที่เท่ากัน และมีระดับความคิดเห็นในเรื่องไม่เคยต้องนำงานไปทำต่อที่บ้านหรือต้องมาทำงานในวันหยุดน้อยที่สุด

3. คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้สื่อข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

4. เพศ มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้สื่อข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพงาน ตำแหน่ง และรายได้ ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้สื่อข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้